



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
27 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, บางกอกโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, ผจก.รายวัน, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, เดลินิวส์

-เสนอข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งเครื่องมือแพทย์ ให้แก่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช โดย พล.อ.ท.เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะ เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทาน

ประเด็นข่าวการดำเนินงาน สร.

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, บางกอกโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, ผจก.รายวัน, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, เดลินิวส์, บางกอกทูเดย์, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์ผจก.รายวัน, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง, ntiontv, prachachat, sanook, thansettakij, nationweekend, bbc, js100, ntiontv, isranews, workpointnews, 77kaoded

-เสนอข่าว นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค แถลงว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ 111 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 1,045 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 88 ราย ยังรักษาตัวอยู่ 953 ราย มีผู้ป่วยวิกฤติ 4 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 4 ราย ทั้งนี้ การออกพร.ก.ฉุกเฉินจะทำให้หน่วยงานการันตี และหวังว่าตัวเลขผู้ป่วยจะไม่ถึง 3,500 ราย ในเดือน เม.ย. ในส่วนบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเพิ่มอีก 3 ราย รวมสะสม 9 ราย สร.ได้กำชับสถานพยาบาลทุกแห่งเคร่งครัดมาตรการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในรพ. ที่สำคัญ หากผู้ป่วยปกปิดประวัติการเจ็บป่วย ประวัติความเสี่ยง จะส่งผลกระทบต่อระบบการรักษาพยาบาล ทำให้ไม่มีบุคลากรแพทย์เพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ผจก.รายวัน, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ntiontv, tnthailand, thansettakij, mcot, js100

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. รับมอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 จากมูลนิธิ แจ็ค หม่า และมูลนิธิอาสาสมัคร ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 5 แสนชิ้น / หน้ากากอนามัย N95 5 หมื่นชิ้น / ชุดป้องกัน PPE 5 หมื่นชิ้น นอกจากนี้ ยังมีเบงค้อฟอเมริกา บริจาคหน้ากาก N 95 อีก 20,000 ชิ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. เปิดโครงการ Clean Together คนไทยรวมพลังป้องกันโรค มีการอบรมบุคลากร เจ้าหน้าที่ไลน์ส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานทั้งการปรุงอาหารปลอดภัย สุกใหม่ สะอาด เพื่อผู้บริโภค พนักงานขนส่งต้องสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือ ส่วนประชาชนต้องถ่ายอาหารใส่ภาชนะใหม่เพื่อความปลอดภัย ล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสผ้า จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอล้างและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์มติชน, ไอเอ็นเอ็น, เว็บไซต์ไทยรัฐ, mcot, innnews, thestandard, workpointnews, matchonweekly

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. กล่าวว่า มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาติดตามอาการผู้เสี่ยงติดเชื้อ 3 ช่องทาง 1.แอปพลิเคชัน Aot airports ใช้กับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศ หรือกลับจากประเทศเสี่ยง หรือประชาชนทั่วไป 2.แพลตฟอร์ม covid-19.ddc.moph.go.th รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต ในแต่ละวันที่ได้รับการยืนยันจาก สร. 3.แชทบอทในแอปพลิเคชันไลน์ @sabaideebot ประชาชนที่เข้าสู่ระบบรายงานสุขภาพสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์ได้โดยตรง

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, บางกอกทูเดย์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์ผจก.รายวัน, ntiontv, mcot

-เสนอข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน ได้แต่งตั้ง นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เป็นโฆษก ศบค.

-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ในฐานะโฆษก ศบค. แถลงผลการประชุมฯ ว่า นายกฯ ให้แนวทางการทำงาน 6 ข้อ 1.ให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้านเสนอแผนและแนวทางปฏิบัติโดยละเอียด 2.ให้บูรณาการจัดระบบความร่วมมือตั้งทุกภาคส่วนในสังคม 3.ติดตามผลกระทบที่เกิดกับประชาชนทุกกลุ่มจากการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ และเสนอแนวทางแก้ปัญหาพร้อมทั้งมาตรการเยียวยา 4.ให้ความเชื่อมั่นระบบการแพทย์ต่อประชาชน พร้อมระดมสรรพกำลัง บุคลากรทางการแพทย์ทั้งจากรัฐและเอกชน ซึ่งวันนี้ที่ประชุมเน้นย้ำเรื่องเวชภัณฑ์ สถานพยาบาล ที่ไม่เพียงพอ ต้องประสานกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งก.การคลัง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ก.พาณิชย์ เพื่อแก้ไขข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการนำเข้า เป็นต้น 5.เน้นสื่อสารนโยบายวิกฤติ ประสานผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และสื่อมวลชน เพื่อให้ความรู้กับประชาชน โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างของบุคคลในสังคม และ 6.เรื่องงบประมาณ ขอให้ทุกส่วนราชการ ปรับแผนโครงการ เพื่อเน้นเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้กรมฯ ได้ทดสอบชุดตรวจโควิด-19 และให้ย.รับรองแล้ว ยืนยันชุดทดสอบเหมาะสำหรับกรวิจัย ไม่ใช่ตรวจวินิจฉัยรักษา การซื้อไปตรวจเองที่บ้านอาจไม่ได้ผลถ้าไม่เข้าใจเวลาของโรค เพราะโรคจะแสดงอาการเมื่อติดเชื้อไปแล้ว 5-7 วัน ถึงจะตรวจเจอ ขณะเดียวกันสำรองน้ำยาตรวจไว้ 6 แสนชุด รับมือกับการคาดการณ์ผู้ป่วย 3 แสนคนในเดือน เม.ย.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประชาชนที่ทำงานในกทม.และปริมณฑล และเดินทาง ภูมิภาคเน่าพร้อมกันจำนวนมาก อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อในกลุ่มผู้เดินทางและนำไปแพร่กระจายในพื้นที่ปลายทางสู่ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้</p> <p>นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ แนะนำผู้ที่เดินทางกลับจากกทม.และปริมณฑลให้แยกตัวเพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย 14 วัน และปฏิบัติดังนี้ 1.เมื่อกลับถึงบ้านควรอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที 2.ไม่เข้าใกล้หรือสัมผัสกับผู้สูงอายุหรือเด็กอย่างเด็ดขาด รักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร 3.แยกห้องพัก ของใช้ส่วนตัว กับผู้อื่น หรือแยกที่นอนให้ห่างจากคนอื่นมากที่สุด และเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้ดี 4.รับประทานอาหารในห้องตนเอง ไม่รับประทานร่วมสำหรับเดียวกันหรือใช้ช้อนกลางร่วมกัน และรักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 2 เมตร 5.สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ออกจากห้อง 6.ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งที่ทำเป็นต้องสัมผัสกับผู้อื่นหรือหยิบจับของ 7.หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ร่วมกัน หากมีใช้ ร่วมกับมีอาการผิระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รีบพบแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>-เสนอข่าว กรมการแพทย์ ระบุ ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค COVID-19 จะอยู่ในน้ำมูก/น้ำลายผู้ป่วยที่ไอจามออกมา ปกติในสิ่งแวดล้อมทั่วไป โอกาสที่ไวรัสจะลอยเข้าสู่ดวงตาและระบายเข้าสู่เยื่อโพรงจมูกเป็นไปได้ต่ำมาก และยังไม่มียารักษาการติดเชื้อผ่านทางดวงตา แต่เนื่องจากมีรายงานการพบเชื้อ COVID-19 ในน้ำตาและสารคัดหลั่งเยื่อตา หากสัมผัสสารคัดหลั่งดังกล่าวจากดวงตาผู้ติดเชื้อ และนำเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ก็อาจมีโอกาที่จะติดเชื้อได้ ถ้าในสารคัดหลั่งดังกล่าวมีเชื้อไวรัสชนิดนี้อยู่ ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม รับประทานอาหารที่สะอาด ปรงสุก หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด,เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค เผยแพร่สถานที่ที่มีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอาการตนเอง ลงวันที่ 26 มี.ค. 2563 โดยมีการระบุสถานที่ที่อย่างละเอียด 70 แห่ง เพื่อให้ผู้ที่ได้เดินทางไปยังสถานที่นั้นๆ เฝ้าระวังตนเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : บางกอกทูเดย์</p> <p>-เสนอข่าว สธ. และรพ.ราชวิถี ร่วมกันจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อนมารพ.ต่อการติดเชื้อโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์ http://rajavithi.emergencymed.net/corona/ เพื่อให้ผู้ป่วยได้ลองประเมินตัวเอง ลดการมารพ.โดยไม่จำเป็น</p>	
<p>ประเด็นที่มีผลกระทบต่อด้านการสื่อสาร</p> <p>1.รมว.สธ.ให้สัมภาษณ์เรื่องบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, เว็บไซต์สนุก, เว็บไซต์ไทยรัฐ, newtv, springnews</p> <p>-เสนอข่าว ในทวิตเตอร์มีการติดแฮชแท็ก #อนุทิน วิจารณ์คำพูดของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กรณีระบุว่า การติดเชื้อของแพทย์จากการปฏิบัติหน้าที่รักษาโควิด-19 ยังไม่มี และไม่พอใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เฝ้าระวังตัวเองโดยใช้คำว่าหวัด ซึ่งชาวโซเชียลต่างแสดงความไม่พอใจว่าไม่ควรนำมาใช้กับบุคลากร เพราะกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มเสี่ยงรับเชื้อมากที่สุด และทำงานหนักมาตลอดหลายเดือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, แนวหน้า, คมชัดลึก, ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, บางกอกทูเดย์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ผจก.รายวัน, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์สนุก, เว็บไซต์ไทยโพสต์, thebangkokinsight, workpointnews, newtv,nationtv, one31, kapoOk, nationweekend, thansettakij, thaiquote</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่คลิปที่ทำให้เข้าใจว่า สธ. ไม่มีมาตรการคุ้มครองหรือลดความเสี่ยงให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ว่า เป็นการสื่อสารที่ผิดพลาด ที่ผ่านมามีสนับสนุนการทำงานของแพทย์เต็มที่ ได้เจรจากับสถานทูตจีนขอการสนับสนุนหน้ากากอนามัย หน้ากาก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>N95 มาให้บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งขอรับบริจาค และขอซื้อราคาพิเศษ ล่าสุด มูลนิธิของแจ็ก หม่า สนับสนุนเวชภัณฑ์เหล่านี้ได้นำไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยังมีกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์อีก 120,000 กรมธรรม์ สำหรับแพทย์ที่ติดเชื้อจากการทำงาน ไม่ได้มีเจตนาจะตำหนิ แต่ที่ตำหนิคือ บุคลากรทางการแพทย์ที่เปิดติดเชื้อมาจากการไปสังสรรค์แต่ยังมาทำงาน ทำให้เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ต้องถูกกักตัว ขาดบุคลากรที่จะมาทำงานให้ประชาชนไปด้วย และเตือนบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ว่า ในฐานะที่เป็นข้าราชการสาธารณสุขต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน ประเด็นที่ต้องการสื่อสารมีเพียงเท่านี้ ไม่มีเจตนาที่จะตำหนิแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักอยู่ในขณะนี้ แต่หากการสื่อสารทำให้เข้าใจผิด ก็ขอชี้แจงให้ทราบตามนี้ นอกจากนี้ ยังได้อัดคลิปกว่า 3 นาที ขอโทษบุคลากรทางการแพทย์ ไม่มีเจตนาตำหนิคนทำงาน เสียใจที่สื่อสารผิดพลาด จะพยายามปรับปรุงตัวเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์คมชัดลึก, sanook, thansetthakij, kapook</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ Change.org สร้างแคมเปญรณรงค์เรียกร้องให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอมว.สธ. ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ</p> <p>-โซเชี่ยลติดแฮชแท็ก #saveบุคลากรทางการแพทย์ หลัง รอมว.สธ. บอกสื่อสารผิด ไม่พอใจ บุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ป้องกันตัวเอง ทำเสียกำลังใจ</p> <p>-หมอโพสต์ อยากชวนสื่อถามแล้วไปนอน หลังรอมว.สธ. พุดคำบั่นทอน หัวคำขอโทษ</p> <p>-เพจ infectious ง่ายนิดเดียว โพสต์ข้อความกรณีคำพูดของนายอนุทิน ให้มาดูความจริงว่าคนที่ท่านจะหวิดเขาทำอะไรให้บ้าง</p> <p>-สื่อโซเชี่ยลให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เชื่อหากได้เครื่องป้องกันพร้อมมากกว่านี้ คงไม่ทำให้ติดเชื้อ</p> <p>-เพจ Drama-addict เรียกร้องให้นายกฯ เปลี่ยนตัวรัฐมนตรี ระบุว่า บุคลากรการแพทย์ที่ติดเชื้อ ไม่ใช่เพราะเขาไม่เฝ้าระวังตัวเอง แต่ปัญหาคือไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่เพียงพอ</p> <p>-เพจหมอชอบเหนื่อยห่อะ-Aggressive Doctor ย้อนถามว่า แพทย์จะเอาเวลาไหนไปสังสรรค์ แล้วตอนนี้มีที่ไหนเปิดให้สังสรรค์บ้าง</p> <p>-นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ส.ว. โพสต์เฟซบุ๊ก เรียกร้องให้ รอมว.สธ.ขอโทษและพิจารณาตัวเอง หลังจากออกมาตำหนิบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : innnews</p> <p>-เสนอข่าว สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ไม่เห็นด้วยกับการให้สัมภาษณ์ที่กล่าวโทษบุคลากรทางการแพทย์ในสภาวะที่คับขันนี้ โดยเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าสถานพยาบาลในสังกัดสธ.ทั่วประเทศ ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานเพียงพอให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ขอแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทย ขอให้บุคลากรทุกท่านปลอดภัย</p> <p>2.ผอ.รพ.ติดเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook, สำนักข่าวไทย, ทิวช่อง 3, Thaipbs, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ.สมุทรปราการป่วยด้วยโรคโควิด-19 ได้ผลการตรวจเข้านี้ (26 มี.ค.) ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดให้กักตัวเองสังเกตอาการ 14 วัน ทั้งนี้ มีรายงานว่าก่อนจะตรวจพบว่าติดเชื้อ เพิ่งเดินทางมารับตำแหน่งที่รพ. และได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับเมื่อวันที่ 16 มี.ค. มีบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมงานจำนวนมาก มีการจ้างวงดนตรีมาเล่น ทั้งที่อยู่ในช่วงสถานการณ์วิกฤติและมีข้อสั่งการของนายกฯ ตามมติ ครม.วันที่ 3 มี.ค. เรื่องการห้ามจัดงานที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก</p> <p>3.การสื่อสารข้อมูลของสำนักโฆษกฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, springnews, nationweekend, thaipbs, newtw</p> <p>-เสนอข่าว เมื่อเวลา 11.00 วันที่ 26 มี.ค. ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ทวิตข้อความว่า "ทะเลพัน...หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ (26/3/63) 111 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสม 1,045 ราย #COVID19 #โควิด19" ต่อมามีการลบข้อความทั้งไปทั้งศูนย์โควิดและรองโฆษกรัฐบาล ทำให้เกิดความสับสนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ตามปกติจะมีการแถลงตัวเลขอย่างเป็นทางการโดยสธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ไทยโพสต์, nationweekend, prachachat</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า ต้องขออภัยที่ได้โพสต์ภาพออกไปก่อน ไม่ได้มีเจตนาจะให้ข้อมูลก่อนสธ. เนื้อหาที่โพสต์เน้นเรื่องการกระจายตัวของโรคไปต่างหวัด เพื่ออธิบายเหตุผลที่ขอให้คนงดเดินทาง</p> <p>4.การเปลี่ยนแปลงสถานที่แถลงข่าวรายวัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีมีการรวมศูนย์การแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 โดยให้ สธ. ย้ายมาแถลงที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>24 มี.ค. ทำให้มีผู้สื่อข่าวเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลจำนวนมากจนเกิดความแออัด รวมถึงที่นายภา ระบุช่วงหนึ่งในแถลงการณ์ ประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่าจะมีการแถลงสถานการณ์จุดเดียวเพียงวันละ 1 ครั้ง เพื่อลดความซ้ำซ้อนและลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ล่าสุด นายภา ได้ขอให้กระทรวงต่างๆ กลับไปแถลงข่าวที่หน่วยงานของตนเอง เนื่องจากไม่อยากให้แออัดมากเกินไป และเกรงว่าจะขัดต่อมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม แต่ได้ให้แต่ละกระทรวงใช้ฉากหลังในการแถลงข่าวในรูปแบบเดียวกันในนามศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ทำให้วันนี้ สธ.กลับไปแถลงข่าวที่กระทรวงตามเดิม</p> <p>5.เด็กเสิร์ฟในงานแต่งงานตาราติตเชื้อ สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, เว็บไซต์sanook</p> <p>-เสนอข่าว เพชบุ๊ค WanChaloem Kaekamma โพสต์ข้อความแจ้งว่า แยกที่ร่วมงานแต่งงานน้ำฝน-อาร์ม เมื่อ 20 มี.ค. ให้รายงานตัวกับ อ.ส.ม.ด่วน เด็กเสิร์ฟติดเชื้อ ด้านตาราเจ้าของงานแต่ง เผยว่า นักศึกษาฝึกงานมาเสิร์ฟเครื่องดื่มในงาน ตรวจพบว่าเป็นโรคโควิด-19 ที่รพ.ในจ.ชัยภูมิ วันที่ 25 มี.ค. สอบถามผู้มาร่วมงาน เบื้องต้นยังไม่มีใครมีอาการ และจะกักตัวเองให้ครบ 14 วัน</p> <p>6.บุคลากรรพ.ติดเชื้อ ต้องปิดรพ. สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, isaranews, nationtv, springnews</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.ยะลา เผย พบบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3 ราย เป็นพยาบาล 2 ราย และแพทย์ 1 ราย ซึ่งรพ.บันนังสตา มีแพทย์ 8 คน และถูกกักตัว 6 คน รวมบุคลากรถูกกักตัว 21 ราย โดยนพ.สสจ.ยะลาได้สั่งปิดรพ.บันนังสตา 7 วัน เคลื่อนย้ายแพทย์เข้ารักษาที่รพ.ยะลา งดบริการผ่าตัดปกติ เลื่อนนัดผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามเงื่อนไข ความเจ็บป่วยเพื่อลดการแพร่หรือรับเชื้อ งดหรือเลื่อนการให้บริการทางรังสีวิทยาไม่เร่งด่วนทุกชนิด งดบริการแพทย์แผนไทย งานทันตกรรมให้บริการเฉพาะกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน บุคลากรของรพ.ทุกคน หากมีไข้ มีอาการหวัด ให้หยุดงาน และแจ้งหัวหน้างานทราบทันที</p> <p>7.โครงการตรวจโควิดเคลื่อนที่ถูกระงับ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.</p> <p>-เสนอข่าว กรณีหมอลับแลแพนด้า โพสต์ภาพตัวเองและเจ้าหน้าที่สวมชุดป้องกันโรค พร้อมรถพยาบาลเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามบ้านในกทม.และปริมณฑล ล่าสุดเพจหมอลับแลแพนด้า ชี้แจงว่า แนวคิดตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงบ้าน จุดประสงค์หลักคือช่วยลดการแพร่เชื้อของกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเดินทางมาตรวจที่รพ. ซึ่งรพ.ให้ความสนใจในแนวคิดนี้ ตนจึงช่วยชี้ระบบและทำเป็นตัวอย่างให้ดู ล่าสุด รพ.ที่ปฏิบัติงานโฮมโควิดของระงับโครงการไปก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมถึงต้องไปพิจารณา พ.ร.บ. อื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p>ประเด็นมีการรายงานผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บไซต์สนุก, เว็บไซต์มติชน, สปริงนิวส์, nationweekend, tnnthailand, businesstoday, tnnthailand</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด แถลงข่าวยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สะสม 3 ราย โดยรายที่ 3 เป็นหญิง อายุ 34 ปี เป็นพนักงานในสถานบันเทิงย่านสุขุมวิท เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ ด้วยรถโดยสารประจำทาง ไปร่วมงานแต่งงานญาติ ไปซื้อของในร้านค้าที่ ต.แวง อ.โพธารอง มีผู้ป่วยเข้าข่ายต้องสงสัยหรือติดเชื้อ ที่เสี่ยงสัมผัสเชื้อถูกกักตัว 14 วัน ประมาณ 120 คน เรียกตัวมาแล้ว 20 คน</p> <p>-กทม. เจ้าหน้าที่ขนส่งตลิ่งชัน ติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงในสนามมวย ด้านกรมการขนส่งทางบกสั่งปิดออฟฟิศฆ่าเชื้อ เปิดอีกครั้งวันที่ 30 มี.ค. 2563</p> <p>-จ.ราชบุรี นักโทษชายวัย 60 ปี เรือนจำกลางราชบุรี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เร่งนำตัวไป รพ.ราชบุรี</p> <p>-จ.สุราษฎร์ธานี รพ.เกาะสมุย ยืนยัน พบผู้ป่วยชาวต่างชาติติดเชื้อโควิดรายแรก</p> <p>-จ.ภูเก็ต ผู้ว่าฯภูเก็ต เปิดเผยว่า มียอดผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 5 ราย รวมทั้งหมด 32 ราย ทุกรายไม่มีอาการรุนแรงและมีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังผลอีก 64 ราย รวมมีผู้รักษาตัวที่รพ. 96 ราย</p> <p>-จ.มุกดาหาร พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย รักษาตัวที่รพ.มุกดาหาร มีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 54 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 25 ราย พบเชื้อ 3 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจ 26 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายด่านศุลกากรมุกดาหาร 1 ราย และบุคลากรทางการแพทย์รพ.มุกดาหาร 2 ราย</p> <p>-จ.พระนครศรีอยุธยา มีผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว 2 คน ติดเชื้อจากสนามมวยลุมพินี ปัจจุบันรักษาตัวที่สถาบันบำราศนราดูร อีกรายทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งเขต อ.วังน้อย พักอาศัยที่ จ.ปทุมธานี ปัจจุบันรักษาตัวที่รพ.ใน จ.ปทุมธานี ซึ่งผู้สัมผัสโรคเป็นภรรยาและเพื่อนร่วมงาน จึงให้เฝ้าระวังโรคที่บ้านพักเป็นเวลา 14 วัน</p> <p>-จ.กระบี่ พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ซึ่งทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว</p> <p>-จ.หนองคาย ผู้ว่าฯ หนองคาย แถลงว่า หนองคายมีผู้ป่วยเป็นรายแรกเป็นหญิง อายุ 30 ปี ทำงานในสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ วันที่ 16 มี.ค. 2563 ก่อนปิดสถานบันเทิงและเดินทางกลับบ้าน จ.กาฬสินธุ์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 11 ราย โดยผู้ป่วยรายใหม่เป็นหญิงอายุ 25 ปี เด็กหญิงอายุ 1 ขวบ 2 เดือน ติดจากญาติรายที่ 7, เด็กหญิงอายุ 9 ขวบ ติดเชื่อมมาจากแม่ที่กทม. และชายอายุ 36 ปี เป็นเชียนมวยติดเชื้อจากสนามมวยที่ กทม. ผู้ป่วยทั้ง 11 ราย มีอาการดีขึ้น รักษาตัวที่รพ.มหาสารคามนครราชสีมา 9 ราย รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 ราย และรพ.เทพรัตนนครราชสีมา 1 ราย</p> <p>-ธนาคารไทยพาณิชย์ รายงานว่า มีพนักงานของธนาคารที่ปฏิบัติงานที่ชั้น 21 โชน A อาคารสำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ยืนยัน ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อเช้านี้ และกำลังดำเนินเรื่องเข้ารักษาตัวในรพ.</p> <p>-MRTสายสีม่วง แจ้งปิดสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี เนื่องจากพบพนักงานประจำสถานีติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 1 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการที่ห้องออกบัตรโดยสาร และดูแลให้บริการทั่วไปภายในสถานี</p>	
<p>การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวอิศรา, เว็บไซต์ผจก.รายวัน</p> <p>-เสนอข่าว สปสช.เตรียมออกประกาศ เพื่อให้รพ.ตั้งงบประมาณปรับปรุงพื้นที่ จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ รองรับผู้ป่วย COVID-19 ขณะที่ ครม.อนุมัติงบกลาง 3.26 พันล้านบาท สนับสนุนกองทุนบัตรทองรับมือ COVID-19 เตรียมเสนอ บอร์ด สปสช.เร่งจัดสรรกระจายงบให้ รพ.โดยเร็ว</p> <p>สื่อทำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ประธานศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทย เสนอตั้งคณะกรรมการเครื่องมือและเวชภัณฑ์แห่งชาติ เพื่อทำงานแบบบูรณาการในช่วงภาวะวิกฤต นำเครื่องมือแพทย์มารวมจุดและจัดสรรไปยังที่ต่าง ๆ ตามความต้องการ</p> <p>-นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ควรประกาศปิดรัฐสภาชั่วคราว เพราะระบบการคัดกรองที่สภาเป็นแค่การตรวจวัดไข้เบื้องต้นเท่านั้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนหรือช่วยบอกต่อโครงการป้องกัน โดยสามารถบริจาคออนไลน์ทางหน้าเว็บหรือโอนเงินทาง E-Banking และรับใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ทาง LINE @RamaFoundation</p> <p>-มูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ ขวนร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รักษาผู้ป่วย COVID-19 รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ ในโครงการเพื่อฮีโร่ไทยสู้โควิด-19 เป็นหนึ่งในโครงการที่ระดมทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์จำเป็นและขาดแคลนให้กับรพ.หลายแห่งทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดส่งอาหารปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้า เช่น สถาบันบำราศนราดูร, ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศิริราช และ รพ.รามธิบดี</p> <p>-"เบลล่า" ราณี แคมเปน บริจาคเงิน 2.5 ล้านบาท มอบให้แก่ 5 รพ. เพื่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ รพ.ศิริราช, รพ.รามธิบดี, รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ, สถาบันบำราศนราดูร และ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ</p> <p>-ธนา จึงกานต์กุลป เจ้าของแบรนด์ ซันนาป มอบหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ทางการแพทย์ หน้ากาก N95 และขนมเพื่อสุขภาพอีกจำนวนหนึ่งให้แก่มูลนิธิรามธิบดีฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, เว็บไซต์บ้านเมือง, ไทยโพสต์, newtv, thaipbs, acnews, isranews</p> <p>-จุฬาฯ พัฒนาชุดตรวจโควิด-19 "Chula COVID-19 Strip Test " เจาะเลือดแค่ปลายนิ้ว รู้ผลใน10-15นาที ใช้ 31 มี.ค.</p> <p>-จ.กระบี่ ความคืบหน้ากรณีผู้ป่วยโควิด-19 หนีออกจากรพ.กระบี่ เบื้องต้น รพ.แจ้งดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.กระบี่ เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพื้นที่ที่ขส.กระบี่แล้ว</p> <p>-รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมมือกับ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล และสธ. ให้ดำเนินการจัดตั้งรพ.สนาม โดยใช้อาคารดีลักซ์ธรรมศาสตร์ 14 ชั้น ซึ่งเป็นหอพักบุคลากรและบุคคลภายนอก เป็นสถานที่ในการดำเนินการ</p> <p>-พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวว่า มีการจัดตั้งจุดควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 ทั่วประเทศ 357 จุด เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นตำรวจและฝ่ายปกครอง มีทหารเข้าร่วมเพียง 7 จุดใน กทม. ซึ่งจุดตรวจขอความร่วมมือนายจ้าง หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแนวทางเหลื่อมเวลา ลด เวลาการทำงาน ป้องกันการรวมตัวกันจำนวนมาก ส่วนกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลว่า หากผ่านจุดตรวจแล้วไม่สวมหน้ากากอนามัยจะถูกปรับ 200 บาทนั้น เป็นข่าวปลอม</p> <p>-ตำรวจเพิ่มเส้นทางเข้า-ออกในกรุงเทพฯ เพิ่มอีก 5 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 ถนนเพชรเกษมรอยต่อ จ.นครปฐม จุดที่ 2 ถนนบางนา-ตราด รอยต่อ จ.สมุทรปราการ จุดที่ 3 ทางยกระดับบูรพาวิถี จุดที่ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณอนุสรณ์สถาน และจุดที่ 5 ทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ ประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางขอให้พกบัตรประชาชน สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างที่นับบนรถ 1 เมตร หากมีกลุ่มเสี่ยง เจ้าหน้าที่จะเชิญตัวลงมาเพื่อสอบสวนประวัติ</p> <p>-กรณีรถขนส่งที่จะต้องข้ามจังหวัดยังไม่มียกข้อห้าม เน้นการเดินทางในชีวิตประจำวัน ส่วนการขนส่งสินค้าและการทำงานของสื่อมวลชนสามารถแจ้งที่จุดตรวจได้ หากพบเบาะแสผู้ที่ฝ่าฝืน สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนหมายเลข 1111 และ 191</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- วิศวกรรมิตล พัฒนา "ตู้พ่นซิลเวอร์นาโน" มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อทั้งแบคทีเรีย เชื้อราและไวรัส ออกฤทธิ์นาน 24 ชั่วโมง ใช้งานได้สูงถึง 20,000 ครั้ง ปลอดภัยกับร่างกาย เสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้ พร้อมติดตั้งภายในสัปดาห์นี้ นาร่อง รพ.ศิริราช และประกาศระดมทุนสนับสนุนการผลิตใช้ในรพ.ต่างๆ</p> <p>- พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. สั่งตั้งกรรมการสอบสวนมวมยลุมพินิจ จัดชกรายการใหญ่ "ลุมพินิจแชมป์เยี่ยมเกียรติเพชร" เมื่อวันที่ 6 มี.ค. จนกลายเป็นซูเปอร์สเปคเตอร์ แพร์เชื้อโควิด-19</p> <p>- สสส. เสนอมาตรการจัดเวลาให้ผู้สูงอายุ-คนพิการ ซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ต ลดเสี่ยงติดเชื้อ</p> <p>- แกร็บ ให้ส่วนลดค่าส่งอาหารให้กรมควบคุมโรคและรพ.รัฐ 7 แห่ง เมื่อส่งอาหารผ่านแกร็บฟู้ดขั้นต่ำ 200 บาทจากร้านค้าที่ร่วมรายการ รวม 700 สิทธิ์ต่อวัน ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 เม.ย. 2563</p> <p>- opendream เดเวลลอปเปอร์ พัฒนาแอปฯ "สบายดีบอด" เป็นตัวช่วยให้ประชาชนสามารถบันทึกสุขภาพและอาการต่างๆ ในแต่ละวัน เพื่อคอยสังเกตอาการย้อนหลังแบบรายวัน</p> <p>- ชสมก. กำหนดจุดนั่ง - ยืนบนรถโดยสาร เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ</p> <p>- ม.นเรศวร พบคน.ติดเชื้อโควิด -19 ให้กักตัว 260 นิสิต-ผู้คุมสอบกลุ่มเสี่ยง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- เสนอข่าว ผอ.สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เผย กรณีประชาชนเข้าใจผิดว่าสุรานำมาป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ทั้งสุราต่างประเทศและสุราในประเทศ มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมไม่เกิน 42 % หากนำไปทำความสะอาดมือไม่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ส่วนสุรากลั่นที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมตั้งแต่ 80% ขึ้นไป ใช้ประโยชน์ได้ 3 ประเภท</p> <ol style="list-style-type: none"> นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น ผลิตยาน้ำยาบ้วนปาก ทำความสะอาดเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ นำไปใช้เป็นตัวถูดับเพื่อการผลิตสุราเพื่อการบริโภค นำไปเป็นส่วนผสมของปิโตรเคมี องค์การที่ประสงค์จัดหาแอลกอฮอล์เป็นตัวถูดับผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ สามารถติดต่อโดยตรงกับสรรพสามิตในพื้นที่ 	
<p>Fake news</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook</p> <p>- เสนอข่าว โฆษกตำรวจ ชี้แจงข่าวปลอม "ไม่ใส่หน้ากากอนามัย" มีโทษปรับ 200 บาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน</p> <p>- เสนอข่าว กรณีมีผู้โพสต์ว่า "ฝันว่าหลวงปู่ทวดมานิมนตร ให้เอาชิง ข่า ตะไคร้ พริกไท กระเทียม หอมแดง มาต้มพร้อมตีมน้ำช่วยรักษาโรคโควิด-19" ศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชี้แจงว่า พิษผักสมุนไพรตามี่ระบุไว้ บรรเทาอาการที่อาจเกิดขึ้นจากไข้หวัดเบื้องต้นได้ แต่ยังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ COVID-19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน, js100</p> <p>- เสนอข่าว หลังจากมีผู้โพสต์ข้อความว่า "กำลังมีการระดมทุนเพื่อจัดหาตัวถูดับผลิตหน้ากากผ้า สำหรับอบสม. โดยเงินบริจาคทุก 100 บาท สำหรับผ้าทำหน้ากากผ้า 66 ผืน" กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, บ้านเมือง, แนวหน้า, สยามรัฐ, เว็บไซต์ผจก.รายวัน, springnews, mcot</p> <p>- WHO เตือนว่า โลกกำลังเผชิญการขาดแคลนอุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน้ากากอนามัย ถุงมือ เสื้อคลุม และอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นกว่า 450,000 คน และผู้เสียชีวิตกว่า 20,800 คนใน 182 ประเทศทั่วโลก</p> <p>- สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 13,355 คน ผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 68,211 คน มากที่สุดในโลกรองจากจีน และอิตาลี ผู้เสียชีวิตรายใหม่เพิ่มอีก 247 คน ยอดผู้เสียชีวิตรวม 1,027 คน และมีรายงานว่าชายอเมริกันอายุ 22 ปี จากรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ทำโคโรนาไวรัสซาเลนจ์ เสียชีวิตในห้องน้ำ ติดเชื้อโควิด-19</p> <p>- สเปน ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 738 คน เป็นกว่า 3,400 คน เป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตอันดับ 2 ของโลกรองจากอิตาลี</p> <p>- อิหร่าน ยอดผู้เสียชีวิต 2,234 คน พบผู้เสียชีวิตเพิ่มในรอบ 24 ชั่วโมงมากถึง 157 คน ส่วนผู้ติดเชื้อรวม 29,406 คน</p> <p>- อิตาลี ผู้เสียชีวิต 7,503 คน มีผู้เสียชีวิตในรอบ 24 ชั่วโมงมากถึง 680 คน ผู้ติดเชื้อ 74,386 คน จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 จีนได้ส่งทีมแพทย์ชุดใหม่ 14 คน พร้อมความช่วยเหลือรอบที่ 3 ไปยังอิตาลี</p> <p>- ฝรั่งเศส มีผู้เสียชีวิตรวม 1,331 คน ผู้ติดเชื้อ 25,233 คน ส่วนเยอรมนีมีผู้ติดเชื้อ 39,502 คน เสียชีวิต 222 คน เจ้าหน้าที่เยอรมนีระบุว่า มีผู้เสียชีวิตน้อยเพราะมีการตรวจไวรัสสูง เฉลี่ยสัปดาห์ละประมาณ 500,000 คน</p> <p>- อังกฤษ มีผู้เสียชีวิต 465 คน ผู้ติดเชื้อ 9,529 คน รวมทั้งเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ องค์รัชทายาทลำดับที่ 1 แห่งราชวงศ์อังกฤษ แต่พระอาการโดยรวมไม่รุนแรง</p> <p>- เกาหลีใต้ ประกาศเตือนว่า จะเนรเทศชาวต่างชาติที่ละเมิดกฏกักกันตัวเอง ส่วนพลเมืองในประเทศอาจถูกจำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับ 10 ล้านวอน (8,100 ดอลลาร์) หลังพบผู้ติดเชื้อใหม่ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- สปป.ลาว พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นรายที่ 3</p> <p>- อิสราเอล พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 วันเดียว 439 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 2,369 ราย</p> <p>- ญี่ปุ่น ผู้ติดเชื้อ 1,313 ราย หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย ในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่กักกัน 33 ราย หากรวมผู้ติดเชื้อที่พบจากเรือสำราญโดมอนด์ ปรินเซส ผู้ติดเชื้อทั้งหมดอยู่ที่ 2,025 ราย</p> <p>-จำนวนผู้ป่วยทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นเป็น 471,576 ราย เสียชีวิตเพิ่มเป็น 21,297 ราย และรักษาหายเพิ่มเป็น 114,696 ราย</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน</p> <p>-กล่าวว่า โควิดอีเดียด หมายถึง พวกที่ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน ไม่รับผิดชอบสังคม เอาเชื่อไปตีดญาติพี่น้องตามต่างจังหวัด ติดเชื้อแล้วรักษาที่ยลหลบหนีออกจากรพ. ซึ่งพวกนี้มีทั้งเจ้าใหญ่ นายโต เซเลป วยรุ่นไม่มีจิตสำนึก แม้แต่ผอ.รพ.ของ สธ. ยังไปงานเลี้ยงสังสรรค์จนติดเชื้อมาแพร่ให้เจ้าหน้าที่ นี่อาจเป็นเหตุผลลึกลับๆ ที่ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์จนถูกตีความได้อีกแบบ และถูกสังคมโซเชียลฯ รุมถล่มจนต้องมาขอโทษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : บางกอกทูเดย์</p> <p>-กล่าวว่า สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการสื่อสารที่ไม่ควรเกิดขึ้นในการทำงานของรัฐบาล คือ กรณีของนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ที่มีการเผยแพร่คลิปคำหามินบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งนายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาด ที่คำหามินบุคลากรทางการแพทย์ที่ไปติดเชื้อมาจากการสังสรรค์กับเพื่อนแล้วยังมาทำงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆ ต้องถูกกักตัว เสียกำลังใจ ขาดบุคลากรที่จะมาทำงานให้ประชาชนไปด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนสุดสัปดาห์</p> <p>-กล่าวว่า ทางการท่องเที่ยวของจีนหลายแห่งกำหนดให้พลเมืองโซ่ว "คิวอาร์โค้ด" บนมือถือ เพื่อแสดงสถานะการติดเชื้อของตัวเอง ซึ่งมาจากการประเมินข้อมูลการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงสูง ซึ่งตอนนี้ก็มีการนำมาใช้สำหรับการตรวจก่อนการเข้าสำนักงานหลายแห่งแล้ว และรัฐบาลจีนประกาศว่าจะยังคงใช้ต่อไปในบางวาระ หลังจากการระบาดบรรเทาลงแล้ว ซึ่งจะให้ได้ผลมากน้อยแค่ไหนกับประเทศอื่นต้องลองปรับไปใช้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-กล่าวว่า สิงคโปร์ เป็นเพียง 1 ในไม่กี่ประเทศที่ได้รับคำยกย่องชมเชยจากองค์การอนามัยโลก ในการดำเนินงานอย่างฉับไว และมีประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเรียกร้องให้นานาประเทศยึดถือเอาเป็นต้นแบบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก คอลัมน์ SPECIAL Report</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ กรรมการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา อติตออาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่มียาที่ผลิตมาใช้จัดการไวรัสโควิด-19 โดยตรง แต่แพทย์กำลังพยายามทดลองใช้กลไกออกฤทธิ์ของยาตัวอื่น เช่น ฟาวิพิราเวียร์ คลอโรควิน ซึ่งมีผลข้างเคียงสูง ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งสูตรยาที่นำมาทดลองรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ยังเป็นการใช้ยาหลายกลุ่มผสมกัน ผู้ป่วยบางคนตอบสนองดี บางคนตอบสนองไม่ดี แม้แต่ยาที่อ้างผลพิสูจน์ว่าได้ผลจริง ก็ยังไม่ได้ยืนยัน เพราะยังไม่ผ่านการพิสูจน์ทดสอบตามมาตรฐาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ระบุว่า หากทุกคนให้ความร่วมมือ ป้องกันตัวเอง ไม่ออกไปสร้างความเสี่ยงในการรับเชื้อ เราจะกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่หากสถานการณ์แย่งลง เราคงต้องเตรียมมาตรการรับมือ ซึ่งกรณีแย่งที่สุดคือ การต้องอยู่ในสถานที่จำกัดหรือบ้านเรามากขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน</p> <p>-กล่าวว่า พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะหยุดการระบาดของโควิด-19 ได้หรือไม่ อยู่ที่การทำความเข้าใจกับผู้นำศาสนา รวมถึงประชาชนในทุกหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความตระหนักร่วมกัน เป็นงานที่ทำหายของ ศอ.บต.ที่ต้องใช้ต้นทุนเดิมที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์หลักศิลากลางน้ำเขียว</p> <p>-กล่าวว่า WHO สรุปว่า การใช้มาตรการควบคุม Covid-19 แบบที่จีนทำ จะสามารถหยุดยั้งการแพร่เชื้อได้ คือ มาตรการการเฝ้าระวังอย่างเข้มแข็งสูงสุดในการตรวจหาผู้ติดเชื้อให้ได้ไวที่สุด มีการวินิจฉัยโรคที่รวดเร็ว และการแยกผู้ป่วยอย่างทันที การติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และการกักกันตัวผู้ที่ติดต่อใกล้ชิด รวมไปถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับในมาตรการเหล่านี้ในระดับสูงในหมู่ประชากร ซึ่งถ้าไทยทำไม่ได้แบบจีน ก็จะต้องแบบอิตาลี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอว่า ในรายงานคาดการณ์การระบาดและมาตรการในระยะที่ 3 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน มีมาตรการรองรับที่ผ่านความเห็นชอบ คือ เป้าหมายแรก การลดโอกาสการแพร่เชื้อเข้าสู่ประเทศไทย ด้วยการห้ามเดินทางเข้าออกประเทศที่มีการระบาด ระลอกการระบาดระดับบุคคลและองค์กร จัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และยกเลิกกิจกรรมรวมคน เป้าหมายที่สอง คนไทยปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป้องกันการติดเชื้อในรพ. จัดคลินิกโรค</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทางเดินหายใจในรพ. มีมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อในรพ.อย่างเคร่งครัด จัดกำลังคนให้เพียงพอและเตรียมการเพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก เป้าหมายที่สาม ลดผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มความมั่นคงของประเทศ ด้วยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ กฎกติกาธุรกิจ</p> <p>-เสนอว่า สธ.ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ซึ่งหากมีการชุมนุมของประชาชนย่อมทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อขยายวงกว้างขึ้น และการกีฬาแห่งประเทศไทยเคยแจ้งเตือนสนามมวยต่างๆ ให้งดหรือเลื่อนการจัดงานออกไปก่อน แต่ยังมีจัดการแข่งขันมวยอยู่ หลังจากนั้น ผู้ว่าฯ กทม. ได้อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ สั่งปิดสถานที่ 26 ประเภทเป็นการชั่วคราว รวมถึงสนามมวย ซึ่งถ้าประกาศฉบับนี้ออกมาก่อนการแข่งขันมวย ยอดผู้ติดเชื้อคงไม่พุ่งสูงเหมือนทุกวันนี้ ที่น่ากังวลใจ คือ บางส่วนของผู้ติดเชื้อเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ถือได้ว่าเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้จัดชมมวย ผู้มีหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลสนามมวย ผู้ว่าฯ กทม. ที่มีอำนาจสั่งการให้งดจัดงานและงดใช้สถานที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-กล่าวว่า อิตาลีกลายเป็นที่แพร่ระบาดที่วิกฤตมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้วยความเป็นสังคมผู้สูงอายุ วัฒนธรรมในประเทศที่มักใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกัน ปัญหามลภาวะทางอากาศ รวมถึงรัฐบาลและผู้นำทางการเมืองมองปัญหาด้วยความชะล่าใจ หลังพบผู้ติดเชื้อรายแรกๆ ส่งผลให้รัฐบาลอิตาลีถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าล้มเหลว กลายเป็นการแพร่เชื้อไปสู่พื้นที่อื่นๆ ของประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ สก๊อปหน้า 1</p> <p>-กล่าวว่า กลไกสำคัญที่จะช่วยให้ชนะไวรัสได้อยู่ที่พลังของชุมชน ถ้าชุมชนมีกลไกการป้องกันตนเองที่เข้มแข็ง ก็จะช่วยให้สถานการณ์ไม่ลุกลามบานปลายมากขึ้น มีการจัดระบบเฝ้าระวังในชุมชน สื่อสารให้คนในชุมชนเข้าใจ เพื่อจะไม่ตั้งข้อรังเกียจและให้กำลังใจผู้ที่ถูกกักตัว โดยมีกรณีศึกษาชุมชนในพื้นที่ อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p> <p>-กล่าวว่า โรงแรมบางแห่งปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามสถานการณ์ เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวและผู้เข้าพัก จึงมีแนวคิดเปิดให้เป็นที่พักของผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง เช่น โรงแรมปัญญาดารา จ.นครราชสีมา อาคารติลักษ์ ธรรมศาสตร์ โรงแรมศรีพัฒนา จ.นครราชสีมา โรงแรมเดอะ โบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เป็นต้น หรือเปิดเป็น รพ.สนาม บางแห่งก็เปิดให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าพักฟรี เช่น Rabbitat Hostel, The Quarter Residence, โรงแรมอัสววรรณ จ.หนองคาย เป็นต้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์ ในประเทศ</p> <p>-กล่าวว่า ทำเนียบรัฐบาลได้เริ่มคิดมาตรการป้องกันตัวเองตามแนวทาง Social Distancing โดยการประชุมได้ตั้งไมโครโฟนอันเดียวและลำโพงหน้าตึกบัญชาการ 1 เพื่อนำร่องไม่รุ่มล่อมสัมภาษณ์รัฐมนตรี ทั้งยังมีมาตรการหลายข้อ ต้องปรับตัวรายสัปดาห์และลุ้นรายวัน</p>	
<p>วันอสม.แห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์ สก๊อปพิเศษ, คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดประชุมวิชาการ อสม.เคาะประตูบ้านต้านโรคโควิด-19 เนื่องวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ โดยเชิญเฉพาะประธาน อสม.จังหวัดมาประชุมที่ส่วนกลาง จัดที่นั่งห่างกัน และให้ อสม.ทั่วประเทศประชุมออนไลน์ผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก ขณะเดียวกัน ให้อสม.เคาะประตูบ้านให้ความรู้คำแนะนำในการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 รวมทั้งติดตามสังเกตอาการผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการระบาด</p>	